



PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2024

HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

TALKSHOW “CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRONG NGÀNH KHÁCH SẠN”.



Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã tổ chức thành công buổi trò chuyện với chủ đề “Cơ hội Nghề nghiệp trong Ngành Khách sạn”. Chương trình có sự tham gia của chị Bùi Thị Bích Liên – Giám đốc Nhân sự cụm Khách sạn Four Points by Sheraton Danang & Courtyard by Marriott Danang Han River; và Anh Nguyễn Hữu Hậu – Bếp trưởng Điều hành – Khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River, thuộc tập đoàn quản lý khách sạn Marriott International. Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc trong ngành, các anh chị đã chia sẻ những kinh nghiệm rất thực tế và thông tin hữu ích về ngành khách sạn.

Sinh viên đã được giải đáp những thắc mắc về cơ hội việc làm, kỹ năng cần thiết và môi trường làm việc trong ngành khách sạn. Các chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng thực hành, ngoại ngữ và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Qua buổi talkshow, sinh viên đã có thêm động lực để phấn đấu và tự tin hơn để phát triển sự nghiệp trong ngành.

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THEO TIÊU CHUẨN VTOS TẠI ĐÀ NẴNG



Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã chính thức khai giảng khóa học Quản lý khách sạn Vừa và Nhỏ theo Tiêu chuẩn VTOS vào ngày 07/9/2024.



PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2024

Khóa học 60 giờ được thiết kế nhằm cung cấp đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý thực chiến trong tất cả các bộ phận của một khách sạn, giúp các học viên tự tin vận hành và phát triển doanh nghiệp của mình. Đây cũng là cơ hội các học viên được kết nối, chia sẻ, cập nhật thông tin với mạng lưới các anh chị đồng nghiệp - những người đang sở hữu và quản lý các khách sạn lớn nhỏ trong khu vực.

PEGASUS VINH DANH VÀ TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TÀI NĂNG

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã trao Học Bổng Tài Năng dành cho các bạn tân sinh viên xuất sắc cho chương trình Cao đẳng Quản trị Khách sạn (hệ Việt Nam) và Cao đẳng Quản trị Khách sạn – Du lịch (hệ Singapore).

Chương trình Học bổng Tài năng của Pegasus khẳng định cam kết của nhà trường trong việc tìm kiếm và hỗ trợ những tài năng trẻ, tạo điều kiện để các bạn phát triển toàn diện và trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, khách sạn.



SINH VIÊN PEGASUS CHÍNH THỨC GIA NHẬP INTERCONTINENTAL DANANG SUN PENINSULA RESORT

Võ Đoàn Bảo Khang, sinh viên lớp Chế biến Món ăn và làm bánh CCP07, đã chính thức trở thành nhân viên Bếp Bánh của InterContinental Đà Nẵng. Đây là kết quả xứng đáng cho những cố gắng không ngừng nghỉ của Khang trong suốt thời gian thực tập. Được làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp của khách sạn 5* là cơ hội tuyệt vời để Khang nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

SINH VIÊN PEGASUS TỎA SÁNG TẠI HỘI THI “PHỤC VỤ BÀN TRÊN CÁT”

Tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2024, đội tuyển sinh viên Pegasus đã xuất sắc giành giải "Trang phục Ấn tượng Nhất" tại hội thi "Phục vụ Bàn trên Cát" do Sở Du lịch và Sở Văn hóa & Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức vào ngày 19/07/2024.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các bạn sinh viên Pegasus đã mang đến một màn trình diễn chuyên nghiệp, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng ban giám khảo và khán giả. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của sinh viên Pegasus mà còn khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.





PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2024

SINH VIÊN PEGASUS THAM GIA WORKSHOP VỀ SỮA CHUA HY LẠP

Trong tháng 8, sinh viên lớp Chế biến Món ăn và Làm bánh đã tham gia workshop chủ đề "Vô Vân Ý Tưởng Kinh Doanh Ăn Uống Từ Sữa Chua Hy Lạp", được tổ chức bởi công ty Good Food.

Workshop mang đến cho sinh viên cơ hội tuyệt vời để hiểu sâu hơn về cách sử dụng sữa chua Hy Lạp đúng cách, cùng với những ứng dụng sáng tạo trong chế biến ẩm thực và làm bánh. Không chỉ giúp mở rộng kiến thức chuyên môn, buổi workshop còn truyền cảm hứng sáng tạo, giúp sinh viên khám phá thêm nhiều ý tưởng độc đáo trên con đường trở thành những đầu bếp chuyên nghiệp



THAM QUAN KHÁCH SẠN GRAND MERCURE HOTEL



Sinh viên lớp Chế biến món ăn và Làm bánh khóa 17 của Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã có cơ hội tham quan tại khách sạn Grand Mercure Hanoi trong tháng 8/2024.

Tại đây, sinh viên đã được gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với bếp trưởng Nguyễn Minh Nguyễn về những yêu cầu khắt khe trong việc vận hành bộ phận bếp tại các khách sạn quốc tế. Chuyến tham quan không chỉ giúp sinh viên mở rộng kiến thức chuyên môn mà còn truyền cảm hứng, khuyến khích sinh viên phát triển kỹ năng và chuẩn bị tốt hơn cho sự nghiệp sau này.

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

PEGASUS TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO KHÁCH SẠN DAEWOO

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã tổ chức thành công chương trình "Phát triển Kỹ năng Đào tạo" (Train the Trainer) cho 15 học viên là các quản lý, trưởng ca, trưởng bộ phận Khách sạn Daewoo Hà Nội. Khóa học tập trung vào việc phát triển & nâng cao kỹ năng đào tạo, với mục tiêu cung cấp cho học viên những công cụ và phương pháp tối ưu, nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nhân sự của tổ chức.



PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2024



Tiếp nối sự thành công từ chương trình “Phát triển Kỹ năng Đào tạo”, Pegasus tiếp tục hợp tác cùng khách sạn Daewoo Hà Nội triển khai khóa học “Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo cho Quản lý cấp trung”. Mục tiêu của khóa học hướng đến việc nâng cao kỹ năng giao tiếp cấp quản lý, giúp người học tương tác tốt hơn với đồng nghiệp và đội ngũ làm việc, đồng thời trang bị kỹ năng lãnh đạo để thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững trong kỷ nguyên công nghệ.

Ông Sunny Ghaiee - Quyền Giám đốc Điều hành Khách sạn Daewoo Hà Nội - đã bày tỏ tầm quan trọng của việc đầu tư vào việc đào tạo nhân sự. Ông cũng nhấn mạnh sự hài lòng với chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus và khẳng định việc nâng cao kỹ năng của nhân viên đóng vai trò cốt yếu trong sự phát triển của khách sạn.

LỄ TRAO CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN TẠI KHÁCH SẠN FOUR POINT BY SHERATON DANANG



Pegasus đã tổ chức trao chứng chỉ tiếng Anh cho 32 nhân viên khách sạn Four Points by Sheraton Đà Nẵng sau khi hoàn thành chương trình đào tạo giai đoạn 1.

Sau hơn 6 tháng học tập, các học viên đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của khách sạn.

Tại buổi lễ, đại diện bộ phận Nhân sự của khách sạn đã có những phản hồi tích cực về kết quả của khóa học và đánh giá cao sự hợp tác với Pegasus.



PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2024

PEGASUS THAM DỰ HỘI THẢO VÀ HỢP TÁC CÙNG TẬP ĐOÀN ANH PHÁT TẠI THANH HÓA



Ngày 28/08/2024, Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus đã tham gia Hội thảo khoa học và hợp tác đầu tư các dự án của Tổng Công ty Anh Phát diễn ra tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Với sự tham dự của hơn 50 đại biểu tại hội thảo, Pegasus đã có bài trình bày về tiềm năng phát triển của ngành khách sạn tại Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo nhân sự nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực khách sạn và tạo ra những giá trị bền vững cho ngành du lịch.

Buổi hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự ủng hộ nhiệt tình từ lãnh đạo địa phương. Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus được đánh giá cao trong việc thúc đẩy sự phát triển của nguồn nhân lực, góp phần xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững và phát triển kinh tế địa phương

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA



WORKSHOP LÀM BÁNH TRUNG THU CHO CÁC BẠN HỌC SINH TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE (SIS)

Pegasus đã phối hợp cùng trường SIS tổ chức buổi workshop làm bánh trung thu dành cho các bạn học sinh SIS. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên tại Pegasus, các bạn nhỏ đã tự tay tạo ra những chiếc bánh trung thu độc đáo và thơm ngon.

Buổi workshop đã mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và niềm vui tràn ngập.



PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2024

TRẠI HÈ ẨM THỰC

Tiếp nối sự thành công của trại hè “Hành trình đầu bếp nhí”, Pegasus tiếp tục triển khai thành công hai trại hè ẩm thực với chủ đề: “Kỹ năng nấu bếp cho du học sinh” và “Khám phá tinh hoa ẩm thực”.

Lễ tổng kết của mỗi trại hè là dịp các bạn học sinh vào bếp chế biến những món ăn ngon, pha chế những đồ uống mát lạnh mời ông bà, bố mẹ.

Chị Vân - phụ huynh của bạn Minh Tâm chia sẻ: “Khi tham gia khóa học, con đã tự lập hơn và tự tin làm nhiều món ngon tại nhà. Con thể hiện đam mê đặc biệt với nấu ăn. Gia đình dự định sẽ cho con học về bếp bánh trong tương lai.”





PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

NEWSLETTER

Issue Q3. 2024

THÔNG TIN KHÓA HỌC TẠI PEGASUS

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM:

1. Cao đẳng Quản trị Khách sạn
2. Cao đẳng Kỹ thuật Chế biến món ăn
3. Sơ cấp Chế biến Món ăn và Làm bánh (Sơ cấp bậc 3)

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ SINGAPORE (SISH)

1. Cao đẳng Quản trị Khách sạn và Du lịch
2. Diploma Vận hành Dịch vụ Hàng không và Lữ hành.

CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

1. Quản lý Khách sạn theo Tiêu chuẩn VTOS (3 tháng)
2. Lớp học làm bánh cuối tuần theo chủ đề

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

1. Các khóa đào tạo nghiệp vụ khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS
2. Giám sát khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS
3. Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp
4. Phát triển kỹ năng đào tạo, huấn luyện
5. Đánh giá năng lực và đào tạo Tiếng Anh
6. Các chương trình đào tạo thiết kế theo nhu cầu doanh nghiệp

Hãy liên hệ Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus để nhận được tư vấn cụ thể về từng chương trình, học bổng và các ưu đãi hấp dẫn khi nhập học.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đà Nẵng

Địa chỉ: Vùng Trung 3, Khu đô thị mới Phú Mỹ An, P. Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn.

Điện thoại: 023 6730 1555

Email: study@pegasus.edu.vn

Website: <https://pegasus.edu.vn>

Hà Nội

Địa chỉ: Số 2/2C, Khu Ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc, Đường Kim Mã, Ba Đình.

Điện thoại: 091 636 0505 - 024 7304 1555

Email: study.hanoi@pegasus.edu.vn

Website: <https://pegasus.edu.vn>